

Bản tin từ Ủy ban chuẩn bị thành lập trường mới**Số 8**

Phát hành ngày 21 tháng 12 năm 2020

Ủy ban chuẩn bị thành lập trường mới khu vực Futamuradai, thành phố Toyoake lần 8 đã được tổ chức nên xin thông báo về nội

◇ Về việc thay thế ủy viên ủy ban chuẩn bị thành lập

Ủy ban chuẩn bị thành lập trường mới khu vực Futamuradai, thành phố Toyoake lần 7 đã thay thế 4 ủy viên.

◇ Về việc viết bài hát cho trường

Đã nhờ cả con em và giáo viên của cả hai trường suy nghĩ giúp những cụm từ muốn đưa vào bài hát. Sẽ nhờ người có chuyên môn về sáng tác bài hát tham khảo những cụm từ này và viết ra bài hát cho trường.

◇ Về việc xem xét liên quan đến việc mở cửa Trường tiểu học Futamuradai

Đối với nội quy của hội phụ huynh và giáo viên (PTA), các sự kiện của PTA, hoạt động câu lạc bộ (câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ bóng rổ (nam/nữ), câu lạc bộ khối khoa học xã hội nhân văn (xem xét sau khi mở trường), phương châm đã được quyết định nên sẽ kết thúc thảo luận tại Ủy ban chuẩn bị thành lập trường mới khu vực Futamuradai, thành phố Toyoake .

◇ Về sự kiện đóng cửa trường học

Cả hai trường đều đang dự định tổ chức lễ đóng cửa trường học, v.v...

◇ Về tình trạng thi công tu sửa

Tòa nhà phòng học thì về cơ bản đã hoàn thành thi công. Phòng học đặc biệt sẽ tiến hành thi công tập trung vào kỳ nghỉ hè năm 2021.



Cửa lên xuống



Phòng học bình thường

◇ Về hoạt động trông chừng con em

Hội phụ huynh và giáo viên (PTA) đang xem xét hoạt động trông chừng con em. Ngoài ra, mọi người trong khu vực đang liên kết với nhau để thảo luận về hoạt động trông chừng con em với tư cách là tình nguyện viên.

◇ Về trải nghiệm đi học Trường tiểu học Karatake và buổi giao lưu hai trường

Trải nghiệm đi học lần 2 tại Trường tiểu học Karatake đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 11 (thứ Năm). Sau đó, đã có buổi giao lưu giữa hai trường do hội thiếu nhi tổ chức để làm sâu sắc thêm mối quan hệ.



Hình ảnh đi học



Cuộc thi giải câu đố 〇×

Những việc đã được xem xét tại Ủy ban chuẩn bị thành lập trường mới Futamuradai thành phố Toyoake sẽ được thông báo cho mọi người như thế này. Nếu có điều gì không hiểu, hãy liên hệ đến Bộ phận giáo dục trường học, Trụ sở hành chính thành phố Toyoake.

Nơi liên hệ: Bộ phận giáo dục trường học, Trụ sở hành chính thành phố Toyoake. Điện thoại: 0562-92-8316

